
รายงานการประชุมสภาคณาจารย 
สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ 

วันพุธที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. 
ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง 
ช้ัน ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

========================= 

 

ผูมาประชุม 

 ๑. ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล  ประธาน 

 ๒. รองศาสตราจารย อธิป  ลิขิตลิลิต คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล  รองประธานคนที่ ๑ 
 ๓. รองศาสตราจารย ดวงพร  นะคาพันธุชัย คณะเทคนิคการแพทย   รองประธานคนที่ ๒ 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร  จวงพานิช วิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการกีฬา เลขาธิการ 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย ประฤดา  สุรยิันต คณะศิลปศาสตร    รองเลขาธิการ  

 ๖. ผูชวยศาสตราจารย กําธร  ตันติวิทยาทันต สํานักงานอธิการบดี 
 ๗. ผูชวยศาสตราจารย กําลัง  ชุมพลบัญชร คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๘. ผูชวยศาสตราจารย กิติกร  จามรดุสิต คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๙. อาจารย จงดี  โตอ้ิม คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๑๐. ผูชวยศาสตราจารย จุรี  เจียรนัยศิลาวงศ คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 
 ๑๑. ผูชวยศาสตราจารย ชาญยศ  ปลื้มปติวิริยะเวช คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ๑๒. อาจารย ทัศนียา  รัตนฤาทัย สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู 
 ๑๓. ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย  ตันไทย คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๑๔. อาจารย ธัชพงศ  งามอุโฆษ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๑๕. อาจารย ธิติคม  พัวพันสวัสดิ์ คณะวิทยาศาสตร 
 ๑๖. อาจารย นลิน  อารียา คณะสัตวแพทยศาสตร 
 ๑๗. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย  ตระกูลเพียรกิจ คณะเภสัชศาสตร 
 ๑๘. อาจารย พรพิมล  ลิ่มเจริญ บัณฑิตวิทยาลัย 
 ๑๙. ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร  นินทจันทร คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๐. อาจารย ภัทรพงศ  เจริญกิจจารุกร วิทยาเขตกาญจนบุรี 
 ๒๑. อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี 
 ๒๒. รองศาสตราจารย มยุนา  ศรีสภุนันต คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๒๓. ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ  ขจรปรีดานนท สถาบันชีววิทยาศาสตรโมเลกุล 

 ๒๔. ผูชวยศาสตราจารย วรนุช  หวังศุภชาติ คณะเวชศาสตรเขตรอน 
 ๒๕. ผูชวยศาสตราจารย วรากร  เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๒๖. ผูชวยศาสตราจารย วรางคณา  ชิดชวงชัย คณะทันตแพทยศาสตร 
 ๒๗. รองศาสตราจารย วิไล  หนุนภักดี คณะวิทยาศาสตร 
 ๒๘. รองศาสตราจารย วิสูตร  ฟองศิริไพบูลย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๒๙. อาจารย ศุภกฤต  โสภิกุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓๐. อาจารย สมมิตร  วงศบุญเนตร คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

 ๓๑. ผูชวยศาสตราจารย สมหญิง  โควศวนนท คณะพยาบาลศาสตร 
 ๓๒. ผูชวยศาสตราจารย สายพิณ  ประเสริฐสุขดี คณะกายภาพบําบัด 

 ๓๓. รองศาสตราจารย สุเทพ  ศิลปานันทกุล คณะสาธารณสุขศาสตร 
 ๓๔. ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ  เศรษฐบรรจง คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล 

Admin
Text Box
ผ่านการรับรองจากที่ประชุมสภาคณาจารย์ สามัญ ครั้งที่ ๘ / ๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ แล้ว



 ๒

 ๓๕. อาจารย อนุสิทธ์ิ  ตังคณานุกูลชัย วิทยาลัยการจัดการ 
 ๓๖. รองศาสตราจารย อรพินทร  พิทักษมหาเกตุ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม  
 ๓๗. อาจารย เอกราช เกตวัลห สถาบันโภชนาการ 
 ๓๘. ดร.ปรเมศวร  บุญยืน วิทยาลัยราชสุดา 
       แทน อาจารย สุขสิริ  ดานธนวานิช 

 

ผูไมมาประชุม 

 ๑. รองศาสตราจารย จําลอง  อรุณเลิศอารีย คณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 
 ๒. ผูชวยศาสตราจารย ชาญคณิต  ก.สุริยะมณี คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ  เนตร  หงษไกรเลิศ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน 

 ๔. ผูชวยศาสตราจารย ศุภชัย  นาทะพันธ คณะวิศวกรรมศาสตร 
 ๕. ผูชวยศาสตราจารย สรายุทธ  นาทะพันธ วิทยาลัยนานาชาติ 
 ๖. อาจารย สุรัติ  ประพัฒนรังษี วิทยาลัยดุริยางคศิลป 
 ๗. อาจารย เสรี  วรพงษ คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
 ๘. อาจารย โสฬส  ศิริไสย สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย 

 ๙. อาจารย หอม  พรมออน วิทยาลัยศาสนศึกษา 
 ๑๐. อาจารย อิทธิพล  ปรีติประสงค สถาบันแหงชาติเพ่ือการพัฒนาเด็กและครอบครัว 
 

ผูเขารวมประชุม 

 ๑. นางสาวสุจิรา  สอนสม หัวหนางานสภาคณาจารย 
 ๒. นางพัชญา  วงษวันทนีย เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 ๓. นายณชัยริทธ์ิ หลงสมบูรณ เจาหนาท่ีงานสภาคณาจารย 
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น. 
  ผูชวยศาสตราจารย กุลณสรรค  สายขุน ประธานสภาคณาจารย ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม กอนเปดการ
ประชุม ประธานแจงวา วันนี้ในเวลา ๑๕.๓๐ น. ไดเรียนเชิญ ศาสตราจารย ประสิทธ์ิ วัฒนาภา มาพูดคุยเก่ียวกับ Performance 

Agreement (PA) และการประชุมสภาคณาจารยตั้งแตครั้งนี้เปนตนไป จะนําเอกสารประกอบการประชุมขึ้นเว็บไซตสภา
คณาจารย ท้ังนี้ เพ่ือเปนการนําระบบ IT มาใชในการประชุม ตอจากนั้นไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ ๑  เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

๑.๑ จํานวนสมาชิกสภาคณาจารยที่เขาประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

 ในการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๗/๒๕๕๓ วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ มีสมาชิกมาประชุม 
จํานวน ๓๘ คน ไมมาประชุม ๑๐ คน คิดเปนรอยละ ๗๙.๑๗ 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๒ สาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ ๔๓๙ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
 ประธานแจงวา สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งท่ี ๔๓๙ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 

รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดตั้งขอสังเกต ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องการขอขยาย
เวลาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดี ซึ่งมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบใหขยายเวลาโดยไมมี
กําหนดจนกวาจะแลวเสร็จ วา ในการประชุมดังกลาวมีการแจงเหตุผลประการใด และกรรมการสภามหาวิทยาลัยที่รวมประชุมมี
การอภิปรายในประเด็นนี้หรือไม ท้ังนี้เห็นวาการดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติหนาท่ีของอธิการบดีเปนเรื่องสําคัญมาก



 ๓

สําหรับมหาวิทยาลัย และมีผลกระทบกับบุคลากรที่ปฏิบัติงานทุกระดับที่จะมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเชนนี้ดวย  ขอฝาก
ใหประธานติดตามความคืบหนาในประเด็นนี้ดวย  

 ประธานรับขอสังเกตเพ่ือติดตามความคืบหนาตอไป 
 ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต ไดสรุปผลการ retreat สภามหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง บทบาท

และกลไกการทํางานของสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมฮิลตัน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ดังนี้ 
 สภามหาวิทยาลัยมุงเนนการทํางานในเชิงนโยบายมากขึ้น ตัดรายละเอียดปลีกยอยออกไปโดยเฉพาะ

เรื่องท่ัวๆ ไปที่ผานการกลั่นกรองจากคณะหรือสวนงานมาแลว และจะใหกรรมการชุดตางๆ เปนหลักในการทํางาน สําหรับ  
สภาคณาจารยมีสวนสําคัญในการผลักดันความกาวหนาของมหาวิทยาลัยในฐานะตัวแทนคณาจารย นอกจากนี้ ท่ีประชุมมี
ความเห็นสอดคลองถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาคม โดยใชกลไกที่มีอยูในปจจุบัน เชน สภาคณาจารย และการ
ใชกระบวนการสมัชชาประชาคมมหิดล เพ่ือใหภาคสวนตางๆ มีสวนรวมในการใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายควบคูกับกลไกที่มีอยู
เดิม นอกจากนี้จะทําโครงการวิจัยรวมกับชุมชน และพัฒนานโยบายสาธารณะ วิจัยสาเหตุของความขัดแยงท่ีลงลึก ในลักษณะ
หนึ่งจังหวัด หนึ่งมหาวิทยาลัย และระดับหมูบาน ตําบล โดยการวิจัยรวมกับชุมชนจะเปนการเสริมในสิ่งท่ีประชาชนเห็นวาเปน
ประโยชน 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

๑.๓ เรื่องแจงจากที่ประชุมประธานสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปอมท.) 

 ประธานแจงวา ไดเขารวมประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๕-๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ 
ณ โรงแรมจอมเทียนปาลมบีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี โดยมีมหาวิทยาลัยบูรพาเปนเจาภาพ สรุปไดดังนี ้
 ๑) ไดเสนอแนะตอท่ีประชุม ปอมท. เรื่องขอสังเกตของที่ประชุมสภาคณาจารยเก่ียวกับระเบียบที่
ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย วาดวย อาจารยดีเดนแหงชาติของที่ประชุมสภาอาจารยมหาวิทยาลัยแหง
ประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๒ ท่ีไมมีความชัดเจน และไมมีความเปนธรรม ถาหากตองการเนนใหอาจารยดีเดนฯ ตองมีผลงานวิจัย
ดีเดนก็สมควรที่จะปรับหลักเกณฑใหม ซึ่ง ปอมท. ไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง แตยังไมมีขอสรุป 
 ๒) การคัดเลือกอาจารยดีเดนแหงชาติของ ปอมท.ฯ อยูระหวางการดําเนินการคัดเลือกฯ ในรอบ ๒ 

 ๓) ปอมท. ขอเชิญเขารวมประชุมวิชาการของ ปอมท. ประจําป ๒๕๕๓ เรื่อง “การปฏิรูประบบ
อุดมศึกษาไทย : ฤาจะเปนความฝน?” วันที่ ๒-๓ กันยายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมรามาการเดนส หลักสี่ กรุงเทพฯ รายละเอียดจะ
สงใหสมาชิกทางอีเมล 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ไดสอบถามวา ท่ีประชุม ปอมท. ไดมีการพิจารณาถึงกรณีของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือไม ท่ีรองเรียนตอผูบริหาร ซึ่งมีการลงขาวหนังสือพิมพหลายฉบับเรื่องการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาการทํางานของบุคลากรทําใหเกิดความไมเปนธรรม ท้ังนี้หากเรื่องดังกลาวเปนความจริงอาจมีผลกระทบถึง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลดวย  จึงขอฝากเรื่องนี้ใหประธานรับทราบดวย ประธานแจงวา ไมไดมีการพูดเรื่องนี้ในที่
ประชุม ปอมท. 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๔ การเยี่ยมช่ืนชมสวนงานตางๆ (MU Visit) 

  ประธานแจงถึงกําหนดการเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ ดังนี้ 
  ๑.๔.๑ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร ในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา 

๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุม ๖๐๖ ชั้น ๖ อาคารราชรัตน คณะเภสัชศาสตร 
  ๑.๔.๒ สภามหาวิทยาลัยกําหนดจัดการเยี่ยมชื่นชมคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ในวันที่ ๒๙ 

กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หองประชุมสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
  สมาชิกท่ีสนใจเขาเยี่ยมชื่นชมคณะเภสัชศาสตร และคณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร ขอใหแจงความ

ประสงคไปยังฝายเลขานุการ ภายในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ 

  ประธานใหความเห็นวา การไปเยี่ยมชื่นชมสวนงานตางๆ เปนสิ่งท่ีดี และมีประโยชนมาก คณะตางๆ จะ
นําเสนอสิ่งดีๆ และผลงานตางๆ ท่ีประสบความสําเร็จ   และแตละสวนงานไดใหการตอนรับเปนอยางดี 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 



 ๔

 ๑.๕ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
 เลขาธิการแจงถึงจํานวนอาจารยสักขีพยานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒ 
เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ อาคารชุมพรเขตอุดมศักดิ์ หอประชุมกองทัพเรือ ดังนี ้
 ๑) สมาชิกสภาคณาจารยท่ีทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยาน จํานวน ๑๙ คน มา ๑๙ คน คิดเปนรอย
ละ ๑๐๐   

 ๒) อาจารยจากสวนงานตางๆ ท่ีแจงความประสงคขอสมัครเปนอาจารยสักขีพยาน 

  - คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล จํานวน ๖ คน มา ๖ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 
  - วิทยาเขตกาญจนบุรี จํานวน ๑ คน มา ๑ คน คิดเปนรอยละ ๑๐๐ 

  - คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน ๒ คน มา ๑ คน คิดเปนรอยละ ๕๐ 

 ประธานแจงวา การดําเนินการตอนรับอาจารยสักขีพยาน และการทําหนาท่ีเปนอาจารยสักขีพยานของ
สมาชิกสภาคณาจารยตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย ขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่
เสียสละเวลาไปทําหนาท่ีดังกลาว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๖ เรื่องที่ประธานไดดําเนินการไปแลว 
   - ทําหนังสือเสนออธิการบดีลงนาม เพ่ือเสนอชื่อ ศาสตราจารย ดร. คุณหญิง สุริยา รัตนกุล เปนผู
สมควรไดรับการเสนอชื่อเพ่ือพิจารณาเขารับรางวัลหมอมงามจิตต บุรฉัตร 
 - จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฝายวิชาการ ซึ่งไดจัดสงคําสั่งดังกลาวใหคณะกรรมการฯ เรียบรอยแลว 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๑.๗ แสดงความยินดีกับผูชวยศาสตราจารย กําลัง ชุมพลบัญชร และอาจารย สุขสิริ ดานธนวานิช 
   ประธานไดกลาวแสดงความยินดีกับ ผูชวยศาสตราจารย กําลัง ชุมพลบัญชร และอาจารย สุขสิริ   
ดานธนวานิช ท่ีไดเขารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป
การศึกษา ๒๕๕๒ เม่ือวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ หอประชุมกองทัพเรือ 

 ที่ประชุม  รับทราบ และแสดงความยินดี 
 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุม 

 ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 

  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีการแกไข ดังนี้ 
  หนา ๕ ขอ ๑.๒.๑ เพ่ิมเติมผูเขารวมเยี่ยมชื่นชมอีก ๑ ทาน คือ ผูชวยศาสตราจารย สุภาวรรณ 
เศรษฐบรรจง 
  หนา ๗ ขอ ๓.๔ คําวา Thailand Qualification Framework แกเปน Thai Qualification Framework 
  เม่ือแกไขแลว ท่ีประชุมจึงมีมติรับรองรายงานการประชุม 

 

 

 ๒.๒ รับรองรายงานการประชุมสภาคณาจารย วิสามัญ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ 
  ท่ีประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมสภาคณาจารย วิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ ประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๕๓๐ ชั้น ๕ สํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล แลวมีมติรับรองโดยไมมีการแกไข 
 



 ๕

 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
    ๓.๑ บทบาทคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดลกับการปฏิรูปประเทศไทย  
 ประธานชี้แจงวา ตามท่ีเกิดวิกฤตความขัดแยงขึ้นในบานเมือง นํามาซึ่งความแตกแยกของคนไทย 
สภามหาวิทยาลัยไดใหความสําคัญกับเรื่องนี้เปนอยางมาก โดยไดมีการจัดเสวนานโยบายสาธารณะ เรื่อง มหาวิทยาลัยกับการ
ปฏิรูปประเทศไทย แลวครั้งหนึ่ง เม่ือวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๔๒๒๘ อาคารสิ่งแวดลอมพัฒนดล คณะ
สิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร วิทยากร ไดแก ศาสตราจารย วิจารณ พานิช คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม ศาสตราจารย อมร 
จันทรสมบูรณ และจากการไป retreat กรรมการสภามหาวิทยาลัย เม่ือวันที่ ๑๘-๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ โรงแรมฮิลตัน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สภามหาวิทยาลัยไดมอบหมายเรื่องนี้ใหฝายบริหารดําเนินการผลักดันนโยบายปฏิรูปประเทศไทย  
สภาคณาจารยในฐานะตัวแทนประชาคม และมีเครือขาย ซึ่งเปนตัวแทนของคณาจารยทุกสวนงาน จึงเห็นสมควรสนับสนุน
นโยบายดังกลาว และขอเสนอใหจัดเสวนาเกี่ยวกับบทบาทของประชาคมมหิดลกับการปฏิรูปประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหทุกภาคสวน ท้ังผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ไดมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น ซึ่งในการเสวนาครั้ง
นี้ จะจัดที่วิทยาเขตพญาไท คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบด ี

 ท่ีประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวาง สรุปไดดังนี ้
 ๑. จะจัดเรื่องดังกลาวในรูปแบบสานเสวนา และเปดโอกาสใหประชาคมในมหาวิทยาลัยทุกภาคสวน
แสดงความคิดเห็นอยางเต็มที่ ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๓ ณ คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมอบหมายให 
อาจารย ภุชงค ลิขิตธนสมบัติ ประสานงานเรื่องสถานที ่
 ๒. ผูเขารวมสานเสวนา คือ ประชาคมในมหาวิทยาลัยมหิดลทุกภาคสวน เชน ผูบริหาร คณาจารย 
บุคลากร นักศึกษา ตัวแทนองคกรตางๆ และหนวยราชการภายนอกที่เก่ียวของ 
 ๓. ผูชวยศาสตราจารย ปราโมทย ตระกูลเพียรกิจ เสนอแนะใหแตละสวนงานที่มีคณาจารยท่ีมีความ
เชี่ยวชาญในวิชาชีพของตนรวมกันทํางานโดยระดมปญญาเพื่อเสนอขอคิดเห็นในการแกไขปญหาความเหลื่อมล้ําของสังคมเชิง
รูปธรรม ท่ีสามารถจับตองได ท้ังนี้เพ่ือใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากที่สุด 

 ๔. ท่ีประชุมเสนอ ศาสตราจารย ประเวศ วะสี หรือ คุณไพบูลย วัฒนศิริธรรม เปนวิทยากร ซึ่ง
สมาชิกไดแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง สรุป ประธานรับไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

    ๓.๒ ขอความอนุเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑที่ไดรับการพัฒนาจากคณะ สถาบันตางๆ เชน ผลิตภัณฑ
สมุนไพร ยาสีฟน ส่ือเผยแพรองคความรูรูปแบบตางๆ  
 อาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร ชี้แจงวา สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขต 
ทําใหทราบวา ประชาชนในทองท่ีจังหวัดกาญจนบุรีสวนหนึ่ง ไมทราบวามีวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหิดลตั้งอยูท่ีจังหวัด
กาญจนบุรี ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิทยาเขตจึงไดมีการหารือ และเสนอใหขอความอนุเคราะหตัวอยางผลิตภัณฑท่ี
ไดรับการพัฒนาจากสวนงานตางๆ เชน ผลิตภัณฑสมุนไพร ยาสีฟน สื่อเผยแพรความรูรูปแบบตางๆ แผนพับแนะนํา
หนวยงานในมหาวิทยาลัย โดยหลักการตองการนําเสนอผลงาน ใหขอมูลขาวสาร เ พ่ือใหชาวกาญจนบุรีไดรู จัก
มหาวิทยาลัยมหิดลและรูวามหาวิทยาลัยทําอะไรบางที่เปนประโยชนแกชุมชน 
 ประธานไดเสนอแนะใหอาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร ทําหนังสือถึงคณบดีเพ่ือขอความ
อนุเคราะหผลิตภัณฑ และสื่อเผยแพรองคความรูดังกลาว หรือติดตอผานสมาชิกสภาคณาจารย ซึ่งเปนตัวแทนสวนงานตางๆ 
วามีผลิตภัณฑอะไรบางที่ตองการจะนําไปเผยแพรใหชาวจังหวัดกาญจนบุรีไดรับทราบ 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 

 

 

 

 



 ๖

ระเบียบวาระที่ ๔  เรื่องสืบเนื่อง 

 ๔.๑  รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภาคณาจารย พ.ศ. .... 
 ประธานแจงวา ไดมีการประชุมสภาคณาจารยวิสามัญ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๕๓๐ อาคารสํานักงานอธิการบดี เพ่ือพิจารณาเรื่อง รางขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยสภา
คณาจารย พ.ศ. .... ซึ่งท่ีประชุมไดมีการปรับปรุงแกไขรางขอบังคับดังกลาวจนเสร็จสมบูรณ รายละเอียดตามเอกสาร
ประกอบการประชุม จึงขอนําเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอีกครั้ง หากไมมีการแกไข จะไดนําเสนอตามขั้นตอนตอไป 

 ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท ตั้งขอสังเกตวา ตามบทเฉพาะกาลมาตรา ๘๔ แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดใหแกไขขอบังคับกฎเกณฑตางๆ ใหแลวเสร็จภายใน ๓ ป นับจาก
วันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เจตนารมณของพระราชบัญญัติฯ ตองการใหแกไขและใชขอบังคับใหม ในเวลาไมเกิน ๓ ป 
หมายความวา เม่ือขอบังคับฯ ใหมมีผลบังคับใชแลว ควรเลือกตั้งใหมภายในเวลาของบทเฉพาะกาล การกําหนดในบทเฉพาะ
กาลของขอบังคับฯ ท่ีแกไขใหมใหชุดเการักษาการไปจนหมดวาระนาจะไมสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติฯ 

 รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ใหความเห็น ดังนี้ 
 ๑. สิ่งท่ีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดคือ ใหมีการยกรางขอบังคับฯ ใหม
ภายใน ๓ ป และเม่ือแกไขขอบังคับตามเกณฑแลว ก็ถือวาเสร็จสิ้น สวนรายละเอียดปลีกยอยที่กําหนดในขอบังคับฉบับใหม 
จะเปดชองใหมีบางสิ่งบางอยางยังคงอยูนั้น ก็จําเปนตองทํา 
 สรุป ตัวขอบังคับฯ ไดมีการแกไขตามหลักเกณฑแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ. 
๒๕๕๐ แตเนื้อหาที่ยังคงไวซึ่งบางสิ่งบางอยางตองคงอยู ซึ่งตองยืดออกไป และยังไมสิ้นสุด 
 ๒. บรรดาทรัพยสิน และบุคลากรของสภาคณาจารยตามที่มีอยูเดิม และสภาคณาจารยเปนผู
ครอบครอง ขอใหยังคงมีอยู เหตุผลที่ตองใสขอความนี้เพ่ือตองการเชื่อมโยงของเดิมและของใหม รวมทั้งเพ่ือความชัดเจนใน
การบริหารงานของสภาคณาจารย 
 ประธานใหความเห็นวา สําหรับในขอ ๒ นี้ รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ไดเคยเสนอ
แลว และไดมีการหารือกับกองกฎหมายแลว ไดรับแจงวา ตามปกติจะใชขอความนี้ในกรณีท่ีมีการยุบรวมสวนงาน แตในสวน
ของสภาคณาจารยไมนาจะตองใชขอความดังกลาว แตเม่ือรองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย เสนออีกครั้ง รวมทั้ง
ขอสังเกตของ ผูชวยศาสตราจารย ยงยุทธ ขจรปรีดานนท จะขอรับไปหารือกับกองกฎหมายกอนเสนอสภามหาวิทยาลัย 

 ประธานชี้แจงเพ่ิมเติมวา สภาคณาจารยเปนผูรางและเสนอรางขอบังคับฯ แตผูพิจารณาออก
ขอบังคับฯ คือสภามหาวิทยาลัย ดังนั้นสภามหาวิทยาลัยจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยนั้น ก็อยูในดุลยพินิจของสภามหาวิทยาลัย 
อยางไรก็ตามขอขอบคุณสมาชิกทุกทานที่มีสวนชวยในการยกรางขอบังคับฯ และใหขอเสนอแนะจนรางขอบังคับฯ เสร็จ
สมบูรณ หลังจากนี้ จะไดดําเนินการเสนอตามขั้นตอนตอไป 

 มติที่ประชุม  เห็นชอบ 
 

 ๔.๒  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล 
ดวยการเรียนรู เติบโต และเปล่ียนแปลงไปพรอมๆ กัน” (SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow 

and change) 

  ประธานแจงวา ตามที่สภาคณาจารยมหาวิทยาลัยมหิดล กําหนดจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “สภาคณาจารยกับการทํางานรวมกับสวนงานตางๆ ในมหิดล ดวยการเรียนรู เติบโต และเปลี่ยนแปลงไปพรอมๆ กัน” 
(SENATE and Multi-sectorial Collaboration in Mahidol: Learn, grow and change) ระหวางวันที่ ๒๓-๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ณ 
ฟารมโชคชัย บูติก แคมป อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา นั้น การจัดสัมมนาดังกลาวไดมีการเลื่อนมา ๒ ครั้งแลว สําหรับ
ในครั้งนี้ มีสมาชิกแจงวาเขารวมสัมมนาได ๒๑ ทาน  เขารวมสัมมนาไมได ๑๓ ทาน  สวนสมาชิกท่ีมิไดเขาประชุมวันนี้และท่ี
ยังไมแนใจอีก 14 ทาน  ขอใหแจงภายในสองวันนี้ เพ่ือฝายเลขานุการจักไดดําเนินการตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
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 ๔.๓  โครงการบานสวัสดิการมหาวิทยาลัยมหิดล 

  อาจารย ภัทรพงศ เจริญกิจจารุกร ชี้แจงวา ไดมีการปรับปรุงแบบสํารวจความตองการที่พักอาศัยของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล ตามขอเสนอแนะของที่ประชุมฯ เนื่องจากแบบสํารวจฯ เปนคําถามปลายเปด จะยากตอการ
ประมวลผล ประธานไดเสนอให รองศาสตราจารย อรพินทร พิทักษมหาเกตุ และอาจารย จงดี โตอ้ิม ชวยดําเนินการเพ่ือใหได
ขอสรุปภายในเดือนนี้เนื่องจากวาระของสภาฯเหลืออีกประมาณปครึ่ง 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

 ๔.๔ ผลกระทบของการบังคับใช TQF (Thai Qualification Framework) กับคณาจารยมหิดล 

 อาจารย ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ แจงวาไดมีการประชุมกรรมการ เม่ือวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓  
ณ สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย ท่ีประชุมไดมีการหารือกันแลว จะจัดเสวนาเรื่องดังกลาวในหัวขอ TQF จํายอมหรือ
จําเปน โดยเชิญผูท่ีเก่ียวของในดานการศึกษามารวมเสวนา 
 รองศาสตราจารย วิสูตร ฟองศิริไพบูลย ใหความเห็นวา TQF ได มีการเปลี่ยนชื่อไปแลว 
มหาวิทยาลัยอาจจะทําในรูปแบบที่งายขึ้น แตตองทําทุกหลักสูตร ถาไมทําภายในเวลาที่กําหนด คือ ป 2555 หลักสูตร จะถูก
ยุบ 

 ผูชวยศาสตราจารย กิติกร จามรดุสิต เสนอความเห็นเรื่องหัวขอวา นาจะเปนหัวขอในลักษณะการ
ปรับตัวกับ TQF โดยมีเนื้อหาวาจะปรับตัวอยางไรและมีแนวทางดําเนินการอยางไร นาจะเปนหัวขอท่ีใชเสวนาที่เหมาะสมกวา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๔.๕ การรายงานการดําเนินงานของกรรมการฝายตางๆ และการรายงานจากผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

      ๔.๕.๑ คณะทํางานติดตามการออกขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงาน
วิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน  

   อาจารย  ภุชงค  ลิ ขิตธนสมบัติ  ประธานคณะทํ า งานติดตามการออกขอ บังคับ
มหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยมาตรฐานภาระงานวิชาการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ และ
การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน แจงวา ไดมีการประชุมคณะทํางานฯ เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม K๑๐๑ 
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร สรปุสาระสําคัญจากการประชุม ตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 ๓.๕.๒ กรรมการฝายกิจการบริหาร และอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร  
 อาจารย ภุชงค  ลิขิตธนสมบัติ ประธานกรรมการฝายกิจการบริหาร และผูแทนสภาคณาจารย

ในคณะอนุกรรมการปฏิรูปและพัฒนาระบบบริหารงานบุคลากร แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                              ๔.๕.๓ กรรมการฝายพัฒนาอาจารย   
   รองศาสตราจารย มยุนา ศรีสุภนันต ประธานกรรมการฝายพัฒนาอาจารย แจงวา ตามที่
ประธานสภาคณาจารยไดสงหนังสือถึงทุกสวนงาน ขอใหเสนอชื่อผูสมควรไดรับการเสนอชื่อเปนอาจารยตัวอยางของสภา
คณาจารย ประจําป ๒๕๕๓ โดยกําหนดสงชื่อฯ กลับมายังสภาคณาจารยภายในวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ขณะนี้มีการสงชื่อ 
ผูสมควรไดรับการคัดเลือกเปนอาจารยตัวอยางมาแลวจํานวน ๑ คณะ หลังจากครบกําหนดการเสนอชื่อแลว จะมีการนัดประชุม
คณะกรรมการฝายพัฒนาอาจารยตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 
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๔.๕.๔ กรรมการฝายวิชาการ  
 ผูชวยศาสตราจารย วรนุช หวังศุภชาติ ประธานกรรมการฝายวิชาการ แจงวา มีการประชุม

คณะกรรมการฝายวิชาการ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๕ อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ  
 รองศาสตราจารย วิไล หนุนภักดี ผูแทนสภาคณาจารยในคณะอนุกรรมการพิจารณา
กลั่นกรองการขอตําแหนงทางวิชาการ แจงวา ไดมีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งท่ี ๖/๒๕๕๓ เม่ือวันที่ ๒๒ มิถุนายน 
๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๖ กรรมการฝายกิจการนักศึกษา และกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย  

  ผูชวยศาสตราจารย พัชรินทร นินทจันทร ประธานกรรมการฝายกิจการนักศึกษา และผูแทน
สภาคณาจารยในคณะกรรมการบริหารฝายกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แจงวา จะมีการประชุมยุทธศาสตรเก่ียวกับกิจการ
นักศึกษา ในวันพรุงนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓)   

 ที่ประชุม  รับทราบ 

                           ๔.๕.๗ กรรมการฝายสวัสดิการและกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย   

  อาจารย ธัชพงศ งามอุโฆษ ประธานกรรมการฝายสวัสดิการ และผูแทนสภาคณาจารยใน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย แจงวา ไมมีการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๘ กรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล  
 รองศาสตราจารยวิสูตร  ฟองศิริไพบูลย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการอุทธรณและ

รองทุกขประจํามหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๙ กรรมการฝายประชาสัมพันธ 
  ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ เนตร  หงษไกรเลิศ ประธานกรรมการฝายประชาสัมพันธ ลาประชุม 
๔.๕.๑๐ กรรมการฝายรับเรื่องรองเรียน  

 ประธานแจงวา ไมมีเรื่องรองเรียน 
๔.๕.๑๑ กรรมการจราจรและความปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา   
           ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการจราจรและความ

ปลอดภัยมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ เม่ือวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตาม
เอกสารประกอบการประชุม 

 ผูชวยศาสตราจารย วรากร เจริญสุข ชี้แจงเพ่ิมเติมวา ไดเสนอความเห็นของท่ีประชุมสภา
คณาจารยตอท่ีประชุมคณะกรรมการจราจรฯ เพ่ือขอใหเปดสัญญาณไฟจราจรที่อยูตรงประตู ๓ แตทางผูกํากับสถานีตํารวจ
อําเภอพุทธมณฑล ชี้แจงวา บริเวณดังกลาวไมควรเปนทางแยกเขา-ออก สมควรปด เม่ือปดแลวจะไมเกิดอุบัติเหตุอยางแนนอน 
และเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยทําทางเขา-ออก ใหชัดเจน ประตูทางออกหลักควรเปนทางดานวิทยาลัยดุริยางคศิลป  

 อาจารย เอกราช เกตวัลห ใหความเห็นวา หากสภาคณาจารยจะยืนยันตามเดิม สมควร
รวบรวมขอมูลจากบุคลากร เนื่องจากกรณีนี้มีผลกระทบตอประชาคมชาวศาลายา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๑๒ คณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ ศาลายา 
 อาจารย นลิน อารียา ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบายอาคารชุดพักอาศัย ณ 

ศาลายา แจงวา ไมมีการประชุม 

 ที่ประชุม  รับทราบ 



 ๙

๔.๕.๑๓ กรรมการมาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 
 ผูชวยศาสตราจารยยงยุทธ ขจรปรีดานนท ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการ
มาตรฐานรานคาและโรงอาหารมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๕/๒๕๕๓ วันที่ ๒๕ 
มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ กองกายภาพและสิ่งแวดลอม สรุปสาระสําคญัตามเอกสารประกอบการประชุม  

 ที่ประชุม  รับทราบ 

๔.๕.๑๔ กรรมการนโยบายหอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล   
 ผูชวยศาสตราจารย เทียนไชย ตันไทย ผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการนโยบาย
หอสมุดและคลังความรูมหาวิทยาลัยมหิดล แจงวา มีการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๓  เม่ือวันที่ ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๕๓ สรุปสาระสําคัญตามเอกสารประกอบการประชุม และไดชี้แจงเพ่ิมเติมวา คณะกรรมการนโยบายหอสมุดและคลัง
ความรูฯ จะตั้งสํานักพิมพ MU Press   กรรมการนโยบายสํานักพิมพ และคณะกรรมการอํานวยการหอจดหมายเหตุฯ ไมมี
ผูแทนสภาคณาจารยรวมเปนคณะกรรมการ จะมีผูแทนสภาคณาจารยในคณะกรรมการดําเนินงานเทานั้น 

 ผูชวยศาสตราจารยชาญยศ ปลื้มปติวิริยะเวช แจงวา ไดรับมอบหมายใหเปนผูแทนใน
คณะกรรมการดําเนินงานสํานักพิมพมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งไดมีการประชุมไปแลว ๒-๓ ครั้ง โดยมีการพิจารณาเรื่อง work 

flow และจะมีการประชุมครั้งตอไปในวันพรุงนี้ (๘ กรกฎาคม ๒๕๕๓) ซึ่งจะสรุปสาระสําคัญเพ่ือแจงในการประชุมสภา
คณาจารยครั้งตอไป 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ   
   ๕.๑ กําหนดการประชุมสภาคณาจารย ครั้งตอไป   

 ท่ีประชุมไดกําหนดประชุมสภาคณาจารย สามัญ ครั้งท่ี ๘/๒๕๕๓ วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ เวลา 
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ หองประชุมศาสตราจารยเกียรติคุณ นพ.นที รักษพลเมือง ชั้น ๕ อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา 

 ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๓๐ น. 
 

 
         
 นางสาวสุจิรา  สอนสม         ผูชวยศาสตราจารย ประณมพร จวงพานิช 
                                ผูจดรายงานการประชุม                  ผูตรวจรายงานการประชุม 




